



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 หน้า 9

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.กำหนด '5 ต้อง' คุมรับน้อง

ห้าห้ามจัดนอกสถานที่เน้นสมัครใจ-ปลอดภัย

● สกอ.วางนโยบาย "5 ต้อง" คุมเข้มรับน้อง เน้นสร้างสรรค์ เคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักเสมอภาค ห้ามรุนแรง ล่วงละเมิดสิทธิบุคคล อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา ห้ามห้ามนอกสถานที่ มุ่งความปลอดภัยเป็นไปตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนประกาศสกอ. เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ไปยังสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/ในกำกับของสกอ. ซึ่งได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของสถาบันอุดมศึกษา "5 ต้อง" ดังนี้ 1.ต้องมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดสภาพทัศนคติเชิงบวกแก่สาธารณชน 2.ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักเสมอภาค ไม่มี ความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและหรือจิตใจ ไม่ตีมีสุราและเสพยา

มีนเมาทุกชนิด 3.ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน 4.ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ กำกับ ดูแลของ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงต้องให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ตั้งงาม และ 5.ต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อความปลอดภัยและความประหยัดของ นิสิตนักศึกษาเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ สกอ.ได้กำหนดมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ได้แก่ 1.สถาบันอุดมศึกษาเปิดเผยรูปแบบกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบายและ มาตรการ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ตลอดจนร่วมตรวจสอบ การจัดกิจกรรมได้ 2.ให้นิสิตนักศึกษาใหม่เข้าร่วม กิจกรรมด้วยความสมัครใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้ 3.รุ่น

พี่ที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือก มีการเตรียม ความพร้อม พัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม

4.ให้สถาบันอุดมศึกษามีบทลงโทษทางวินัยอย่าง เข้มงวดกับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้รับผิดชอบและผู้ เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษย ชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบัน 5.สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์และมาตรการใน การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของสกอ. 6.จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อติดตาม แลก เปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา และประสานกับสื่อมวลชน และผู้ปกครอง 7.สถาบันอุดมศึกษาควรมีการประเมิน ผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับ น้องใหม่และประชุมเชียร์ มีการยกย่องชมเชยนิสิต นักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้เป็น ที่ ประจักษ์ต่อสาธารณชนในโอกาสอันควร และ 8.ให้ผู้ บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน ถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบาย และมาตรการข้างต้น อย่างเคร่งครัด

